

Số: 1451 /TB-VPCTHADS

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ quý I năm 2021

Thực hiện Quy chế làm việc của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận. Chiều ngày 13/10/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quý I năm 2021. Tham dự hội nghị có: Lãnh đạo Cục THADS tỉnh; Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán trưởng nghiệp vụ, Kế toán trưởng ngân sách, thư ký thi hành án thuộc Cục THADS tỉnh; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán Chi cục THADS các huyện, thành phố. Đồng chí Trần Văn Hiếu - Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, sau khi đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh, thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2021. Các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu ý kiến (10 ý kiến); phát biểu của đồng chí Ngô Thị Khoa, Lê Hữu Hồng, Phó Cục trưởng. Đồng chí Trần Văn Hiếu - Cục trưởng Cục THADS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị với các nội dung sau:

I. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2020:

Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách, tình hình hạn hán, dịch bệnh Covid-19 kéo dài nhưng với tinh thần trách nhiệm, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của từng công chức vì nhiệm vụ chính trị mà ngành giao, bên cạnh đó, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trong từng nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, toàn Ngành đã bám sát Kế hoạch công tác trọng tâm của Ngành đề ra năm 2020, chủ động xây dựng các Kế hoạch, chương trình công tác trong từng thời điểm và triển khai đồng bộ các giải pháp, nên các chỉ tiêu nhiệm vụ được Bộ, Tổng cục THADS giao đến nay đều đã hoàn thành đạt, vượt kế hoạch đề ra. Điều đó, chứng tỏ sự nỗ lực vượt bậc của từng đơn vị, từng Chấp hành viên, công chức. Thay mặt lãnh đạo Cục, biểu dương thành tích mà toàn thể công chức trong toàn ngành đã đạt được trong năm 2020.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn có những tồn tại, hạn chế mà tại báo cáo cũng đã đánh giá những cái chung. Tại hội nghị, đồng chí Cục trưởng nêu lên một số tồn tại, hạn chế sau:

- Việc chấp hành ý kiến chỉ đạo, thông báo kết luận của lãnh đạo Cục của các đơn vị chưa nghiêm, báo cáo kết quả không trung thực, mang tính đối phó, sau khi phúc tra phát hiện sai phạm phải tiến hành xử lý kỷ luật (*Chi cục THADS huyện Thuận Nam*). Đề nghị các Phòng chuyên môn thuộc Cục khi tham mưu ban hành các Kết luận thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng mình, phải tham mưu kiểm tra việc thực hiện Kết luận của các đơn vị.

- Tổ chỉ đạo án Tán dụng ngân hàng mặc dù trong năm 2020 đã tích cực, chủ động tổ chức các buổi làm việc với các Chi cục để đôn đốc giải quyết án tán dụng ngân hàng. Tuy nhiên, để đến những tháng cuối năm mới kiểm tra đôn đốc nên chưa phát huy hết tính hiệu quả của Tổ, do đó, Đ/c Lê Hữu Hồng, Phó Cục trưởng cần lưu ý tổ chức kiểm tra, đôn đốc ngay từ đầu năm, nếu có sai sót kịp thời chấn chỉnh ngay.

- Viện Kiểm sát tỉnh đã có kiến nghị về việc gửi Quyết định, thông báo cho Trại giam, các đơn vị cần lưu ý rút kinh nghiệm, Chi cục trưởng phải chỉ đạo Chấp hành viên khi gửi Quyết định, thông báo cần phải gửi 02 bản cho Trại giam và phạm nhân.

- Số tiền thu về từ Trại giam, chưa được Chi cục trưởng quan tâm chỉ đạo, rà soát để xử lý. Đây là trách nhiệm thuộc về Chi cục trưởng, đề nghị Phòng Nghiệp vụ cho kiểm tra lại, nếu đơn vị không hoặc chậm xử lý, đồng chí Chi cục trưởng phải chịu trách nhiệm trước Cục trưởng.

- Công tác rà soát, phân loại án chưa được các đơn vị quan tâm chỉ đạo thường xuyên, dồn vào những tháng cuối năm mới rà soát, phân loại. Giao Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại-tố cáo tham mưu kiểm tra nội dung này.

- Công tác giải quyết đơn thư mặc dù trong năm 2020 đã giải xong 100% đơn nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế từ nội dung, cách thức tiếp nhận, tham mưu trả lời đơn... còn phải xem lại. Đây là trách nhiệm của Thẩm tra viên phải tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về công tác trả lời đơn và Chi cục trưởng phải chịu trách nhiệm chung công tác giải quyết đơn thư tại đơn vị mình.

- Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo còn chậm, chưa nghiêm, cần phải khắc phục, chấn chỉnh ngay. Các Phòng chuyên môn phải theo dõi sát sao và đánh giá kỹ những đơn vị nào thực hiện không nghiêm chế độ thông tin báo cáo, nếu rơi vào đơn vị nào, đồng chí Chi cục trưởng phải chịu trách nhiệm trước Cục trưởng. Kể từ nay về sau, Chi cục trưởng phải ký các báo cáo và phải chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

- Chủ trương đẩy mạnh công nghệ thông tin vào hoạt động thi hành án dân sự đã được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều Phần mềm, trong đó có Phần mềm thụ lý án và báo cáo thống kê THADS, nhưng việc cập nhật án vào phần mềm chưa được Chấp hành viên các đơn vị thực hiện thường xuyên, dồn việc cập nhật vào những tháng cuối năm, gây nghẽn

mạng, không thực hiện việc rà soát đối chiếu số liệu dẫn đến còn nhiều sai sót, số liệu chưa khớp đúng. Đề nghị Văn phòng Cục tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tham mưu kiểm tra đối với các Chi cục nếu cần thiết.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ I NĂM 2021:

Trong khi chờ Kế hoạch và Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của Tổng cục THADS. Đề nghị lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục THADS huyện, thành phố tập trung bắt tay ngay vào thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, trước mắt cần triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2021 như sau:

1. Giao Trưởng Phòng Nghiệp vụ phối hợp cùng Chánh Văn phòng Cục tham mưu Cục trưởng ban hành Quyết định tạm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2021 cho các cơ quan THADS trực thuộc. Trên cơ sở đó, Chi cục trưởng Quyết định tạm giao chỉ tiêu cho Chấp hành viên của đơn vị mình và chủ động xây dựng Kế hoạch công tác THADS, hành chính năm 2021.

2. Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh ngay những tồn tại, hạn chế, thiếu sót. Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể đối với từng đồng chí lãnh đạo. Chi cục trưởng phải gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành ý kiến chỉ đạo và thực hiện; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhận thức pháp luật. Qua trường hợp xử lý kỷ luật tập thể lãnh đạo Chi cục Thuận Nam, từng lãnh đạo các Chi cục phải tự rà soát, rút kinh nghiệm cho bản thân, đồng thời phải tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ, nắm bắt kịp thời những hồ sơ, vụ việc có khó khăn, vướng mắc tại đơn vị mình để kịp thời báo cáo xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ, làm cơ sở giải quyết dứt điểm vụ việc.

3. Tổ chức họp từng đơn vị, quán triệt, triển khai thực hiện ngay chỉ tiêu, nhiệm vụ, tránh trường hợp nghỉ xả hơi sau một năm công tác; cần xác định những nội dung trọng tâm thực hiện của năm 2021; tiến hành rà soát tất cả các vụ việc của năm 2020 chuyển sang để đề ra các giải pháp tổ chức thi hành nhất các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc có giá trị thi hành lớn, liên quan đến tín dụng, ngân hàng; các vụ việc có khó khăn vướng mắc. Đồng thời, tiến hành xác minh theo định kỳ đối với những vụ việc chưa có điều kiện thi hành và chuyển sổ theo dõi riêng các vụ việc đã đủ điều kiện.

4. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị lưu ý tất cả các vụ việc tổ chức cưỡng chế, trước khi tiến hành cưỡng chế và sau khi cưỡng chế phải xây dựng báo cáo cụ thể nội dung vụ việc gửi về Cục THADS tỉnh để nắm bắt tình hình và định hướng chỉ đạo (nếu có). Đặc biệt lưu ý, không xây dựng kế hoạch cưỡng chế trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (vào ngày 26-28/10/2020).

5. Tập trung chỉ đạo, giải quyết đúng quy trình, trình tự thủ tục pháp luật quy định đối với những vụ việc đã kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để

thi hành án. Kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn ngừa những hành vi tiêu cực xảy ra trong quá trình xử lý, giải quyết các vụ việc loại này.

6. Kịp thời tham mưu Cấp ủy, Chính quyền địa phương ban hành những văn bản chỉ đạo liên quan công tác THADS, cũng như kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ THADS cùng cấp đối với những vụ việc có khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, các vụ việc phức tạp, có khả năng ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đối với vụ việc thuộc Chi cục THADS huyện Ninh Phước (*Vụ Trường Văn, Châu Minh Cảnh*), đề nghị Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Ninh Phước báo cáo trực tiếp với Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước và bắt tay vào thực hiện ngay.

7. Chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra tại Kết luận kiểm sát trực tiếp của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kết luận kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Báo cáo thực hiện Kết luận phải trung thực những nội dung khắc phục, chưa khắc phục.

8. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra trong nội bộ. Giao Phòng Kiểm tra giải quyết KN-TC tham mưu kế hoạch kiểm tra, chú trọng phức tạp việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Cục, kiểm tra theo chuyên đề về trình tự, thủ tục thi hành án nhằm phát hiện những thiếu sót để qua đó chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

9. Phòng Tổ chức cán bộ tiếp tục tham mưu tăng cường công tác kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính.

10. Giao Chánh Văn phòng Cục chỉ đạo bộ phận Kế toán Ngân sách kịp thời triển khai đến các Chi cục xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2021 (tháng 11). Kế toán ngân sách các đơn vị cần rà soát tất cả các khoản kinh phí, lưu ý các trường hợp tăng lương theo niên hạn, đề xuất nhu cầu cấp kinh phí và tổng hợp báo cáo về Cục THADS tỉnh đúng thời gian yêu cầu.

Văn phòng Cục THADS tỉnh thông báo Kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quý I năm 2021 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh và đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Tổng cục THADS (b.cáo)
- Lãnh đạo Cục (3);
- Phòng chuyên môn thuộc Cục (t/hiện);
- Chi cục THADS các huyện, TP (t/hiện);
- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh(đ/tin);
- Lưu VP, (NNT).